

**BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG**

\*\*\*

Số: 325-CV/TĐTN-VP

*"Về việc đẩy mạnh công tác  
tuyên truyền, kích hoạt tài khoản  
Định danh điện tử trên địa bàn tỉnh"*

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

*Kiên Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2023*

**Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc,  
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.**

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu về xuất, nhập cảnh;

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chiến dịch "90 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc đăng ký xác nhận Định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID; từ đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và người dân về tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử... Đặc biệt là tuyên truyền và tham gia thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trong Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chiến dịch "90 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đề ra các giải pháp và thực hiện với hình thức linh hoạt, sáng tạo, ưu tiên tuyên truyền gắn với hướng dẫn và vận động trực tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng; tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội các cấp, các cuộc họp chi đoàn, chi hội tại các

ấp, khu phố..., trong đó phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị mình.

Đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động phải kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử theo Công văn số 2300/UBND-NC ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử, đăng nhập Công dịch vụ công quốc gia thực hiện thủ tục hành chính. Đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2023, phòng, ban, đơn vị nào còn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa kích hoạt, sử dụng định danh điện tử mức 2 thì Trưởng các phòng, ban, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn.

2. Phát huy tinh thần xung kích, tham gia tình nguyện, đi đầu của cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tại địa phương trong thực hiện hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản Định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID, đặc biệt là gắn kết việc hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản Định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID trong các hoạt động, chương trình của Đoàn như Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh.... Việc hướng dẫn cần phải dễ hiểu, tận dụng ưu thế của công nghệ số để có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

3. Phân công các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, ấp, khu phố đảm bảo mỗi Tổ có ít nhất 02 đoàn viên, thanh niên am hiểu về công nghệ thông tin; phối hợp lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã lập thêm các Tổ tình nguyện viên để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tại các trường học, khu dân cư, chợ, siêu thị... với phương châm “đi đến từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ, vận động từng trường hợp cụ thể” thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Phối hợp với lực lượng Công an tại địa phương tổ chức tập huấn cho đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia nắm và thực hiện thành thạo việc hướng dẫn và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

4. Tập trung triển khai thực hiện từ nay đến ngày 30/9/2023, phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên và sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc kích hoạt tài khoản Định danh điện tử; 100% cán bộ đoàn, cán bộ hội kích hoạt hoàn thành đăng ký mức độ 2.

### 5. Tổ chức thực hiện:

- **Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn:** Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong triển khai thực hiện. Tập hợp kết quả việc kích hoạt tài khoản Định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID các các cơ sở đoàn, báo cáo kết quả về Ban thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, chỉ đạo.

- **Đoàn Thanh niên Công an tỉnh:** Chủ động phối hợp với các cơ sở đoàn trong triển khai thực hiện nội dung công văn. Phối hợp với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hướng dẫn, tập huấn việc kích hoạt tài khoản Định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID.

- **Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:** Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn. Định kỳ rà soát và báo cáo kết quả việc kích hoạt tài khoản Định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức tại đơn vị mình gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (*qua Ban Tuyên giáo*) vào ngày 30 hàng tháng để theo dõi, tập hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung công văn./.

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Phan Đình Nhân